

Số: 549/KH-SGDĐT-CDN

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### **Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới**

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-CDN ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc *Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới*, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Công đoàn Ngành xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với những nội dung cụ thể sau:

#### **I. Mục tiêu**

Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLD) hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo, không vi phạm các quy chế, quy định của Ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CBNGNLD hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ CBNGNLD.

#### **II. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện**

1. *Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, NGNLD trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục*

Phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm, công đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề do công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng thực hiện.

Tuyên truyền, vận động CBNGNLD nắm vững và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, bộ, quy tắc ứng xử trong trường học.

Trước mắt, trong tháng 4/2019, toàn bộ các trường học tổ chức quán triệt lại đối với CBNGNLD các quy định của Nhà nước, của Ngành về đạo đức Nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt công đoàn nhà trường hàng tháng và đầu năm học.

Xây dựng chuyên mục: “*Nhà giáo và nhà trường*” trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm truyền tải những nội dung liên quan đến các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không được làm... bằng các hình thức thích hợp, sinh động. Các đơn vị có thể tham khảo và đăng tải những nội dung liên quan trong chuyên mục “*Nhà giáo và nhà trường*” trên trang thông tin điện tử của CĐGD Việt Nam.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hai Cuộc vận động: “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo*”; “*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*”; trong đó có đổi mới nội hàm và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên và nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

Phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai bộ quy tắc ứng xử trong trường học thực hiện “*Đề án Văn hóa ứng xử trong trường học*”.

2. *Hỗ trợ CBNGNLD có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp*

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm ở mỗi cấp học, bậc học. Mời chuyên gia tư vấn nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm, các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của CBNGNLD trong lao động nghề nghiệp.

Tuyên truyền, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường cho CBNGNLD trên cơ sở những tình huống sư phạm thực tiễn điển hình cùng ý kiến tư vấn của chuyên gia với mỗi tình huống cụ thể hoặc cảm nang “*Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường*” do CĐGD Việt Nam tổng hợp, phát hành.

Xây dựng mô hình điểm: “*Trường học hạnh phúc – Thầy, cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc*”. Trong đó lấy tiêu chí: trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính. Trên cơ sở đó nhân rộng ra các trường khác.

3. *Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội*

Phát hiện, giới thiệu hoặc viết bài về tấm gương các nhà giáo ở cơ sở có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay... để đăng tải trên Website của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương đăng tải gương "*Người tốt - Việc tốt*" để nhân rộng điển hình cơ sở.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Ngành về thực hiện đạo đức nhà giáo; xây dựng trường học thân thiện, an toàn. Trong dịp 20/11/2019 tổ chức tôn vinh các CBNGNLD tiêu biểu về đạo đức nhà giáo.

Xác định chủ đề từng năm học gắn với việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo để động viên, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường, CBNGNLD cùng thực hiện.

Tổ chức khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai chủ đề năm học.

### **III. Tổ chức thực hiện**

#### **1. Công đoàn Ngành:**

- CDN phối hợp với Sở GDĐT xây dựng nội dung kế hoạch triển khai đến 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến CBNGNLD trong các đơn vị trường học; kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Xây dựng trang facebook "*Công đoàn Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên*" kết nối với facebook của CDGD Việt Nam, facebook của Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh để tương tác, chuyển tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sư phạm cho đội ngũ CBNGNLD.

- Lựa chọn 01 trường học để xây dựng mô hình điểm "*Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc*" và báo cáo về CDGD Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn đơn vị này xây dựng thành công mô hình điểm.

#### **2. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố**

Phối hợp với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, động viên, khuyến khích CBNGNLD biết rõ và thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng thiết chế văn hóa trường học an toàn, văn minh, tiên bộ; có giải pháp ngăn chặn các biểu hiện và hành vi vi phạm các quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước ngay từ tổ chuyên môn.

Thường xuyên tổ chức và lồng ghép tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến năng lực ứng xử sư phạm, phẩm chất và đạo đức cho CBNGNLD.

Xây dựng facebook của cơ quan đơn vị, kết nối với trang facebook "*Công đoàn Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên*" và chỉ đạo các đơn vị cấp

dưới tạo dựng facebook để kết nối, tương tác và truyền tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sự phạm cho CBNGNLD.

### 3. Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, khuyến khích CBNGNLD biết rõ và thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; phối hợp với chuyên môn xây dựng thiết chế văn hóa trường học an toàn, văn minh, tiến bộ; có giải pháp ngăn chặn các biểu hiện và hành vi vi phạm các quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước ngay từ tổ chuyên môn.

Thường xuyên tổ chức và lồng ghép tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến năng lực ứng xử sự phạm, phẩm chất và đạo đức cho CBNGNLD.

Xây dựng facebook của đơn vị, kết nối với facebook của CDN để thực hiện việc tương tác và truyền tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sự phạm cho CBNGNLD.

Trên đây là kế hoạch *Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sự phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới*, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch. /sk

#### Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Thường trực CDN;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở và CDN;
- Lưu: VT, CDN.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Xuân Quyết

CÔNG ĐOÀN NGÀNH  
TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH



Trần Đức Viện